



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวัน 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 หน้า 9 มุลค่าข่าว .....

## ‘สมคิด’จี้มหา’ลัยขอโครงการเงินกู้4แสนล.

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ อว. ผู้บริหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม โดยนายสมคิดกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการมาติดตามการดำเนินงาน และกำชับให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะสังเกตได้ว่าปัญหาการว่างงานได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นจึงอยากให้อว.และมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม จัดงานใน 2 ส่วน คือ จัดคนลงไปทำงาน มีการบริหารจัดการที่ดี อีกส่วนคือ จัดงานในชุมชน มีการเทศน์นั่งพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน อาทิ มหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ฝึกคนในชุมชนให้ทำการเกษตรสมัยใหม่ โดยให้คำตอบแทนส่วนหนึ่ง ขณะที่อีกกลุ่มใหญ่คือ นักศึกษาที่จบแล้วไม่มีงานทำ อยากให้ทำโครงการลักษณะเดียวกันโครงการบัณฑิตอาสา อย่างสมัยก่อน แต่อาจเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ เพื่อให้เด็กลงไปทำงานจริงก่อนจบ แต่ต้องให้เด็กลงไปทำงานจริงๆ ไม่ใช่เหมือนช่วงหนึ่งที่เด็กไปทำแต่เรื่องการเมือง ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งไม่ต้องการแบบนั้น อยากให้ลงไปพัฒนา ทำงานวิจัยด้วยตัวเองเพื่อให้มีความรู้ จบมาแล้วทำงานได้ ทั้งหมดนี้อยู่ที่การบริหารจัดการ นายสุวิทย์ต้องคุยกับมหาวิทยาลัยให้เข้าใจ เชื่อว่าแนวทางนี้ จะทำงานได้หลายแสนคน เพราะรู้อยู่แล้วอนาคต

คนจะตกงานจะมีเป็นล้านคน

นายสมคิดกล่าวต่อว่า โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน หรือโครงการวีรสิกล มีความจำเป็นมากในยุค 4.0 ขอให้รีบพัฒนา มหาวิทยาลัยต้องตั้งเด็กดี เด่น อาจารย์ที่เก่งกลับมาสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ หากทำได้ ก็ไม่ต้องรอพึ่งงบประมาณ ที่สำคัญต้องมีข้อผ่อนคลายทางระเบียบราชการ เพื่อไม่ให้ติดขัด นอกจากนี้ขอให้ทุกแห่งโฟกัสที่การพัฒนาภายในประเทศ ที่ผ่านมา เราผลิตและส่งออก แต่ของไทยในประเทศไม่ได้พัฒนา เงินกู้ พ.ร.ก. 4 แสนล้านไม่ใช่เงินน้อยๆ รัฐบาลหามาให้ เพื่อนำงบลงทุนถ่วงหากมหาวิทยาลัยเสนอโครงการไม่ได้ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร อธิการบดีต้องเรียกประชุมแต่ละคณะจะทำอะไร และขออย่าให้ทุกมหาวิทยาลัยเสนอโครงการที่ดีเข้ามา

นายสุวิทย์กล่าวว่า อว.มีโครงการพัฒนากำลังคนที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการยุวชนสร้างชาติ โครงการ อว.สร้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทั้งนี้โครงการ อว.สร้างงาน เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนกว่า 10,000 คน ใน 42 หน่วยงานของ อว. เป็นเวลา 4 เดือน เดือนละ 9,000 บาท ระยะที่ 2 ขยายเป็น 32,000 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการขอ